

## การเขียนบทความวิชาการ

### การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนบทความวิชาการ

สำหรับทุกท่านที่ต้องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้การเขียนบทความประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในเบื้องต้นนั้นผู้เขียนต้องหาหัวข้อเรื่องที่จะเขียนก่อนเป็นลำดับแรก หัวข้อที่เขียนต้องมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นหัวข้อที่มีความทันสมัยหรือเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป และที่สำคัญควรเลือกหัวข้อที่ผู้เขียนมีองค์ความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เขียนง่ายขึ้นเนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี สำหรับการเขียนบทความเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อที่จะเขียนต้องสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่สอนหรือดำรงตำแหน่ง จึงสามารถใช้เสนอเพื่อพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ หลังจากที่ได้อ่านหัวข้อหรือเรื่องที่จะเขียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือผู้เขียนต้องศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเนื้อหาโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และนำเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตั้งเป็นหัวข้อเรื่อง นำเสนอหัวข้อเรื่องเหล่านั้นอย่างมีขั้นตอนเหมือนการเล่านิทาน และการเขียนบรรยายในแต่ละหัวข้อผู้เขียนควรอ่านทบทวนเนื้อหาหลายๆครั้ง ควรปรับเนื้อหาให้มีความชัดเจน สละสลวย ง่ายต่อความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

### หลักการเขียนบทความวิชาการ

การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ นั้น ผู้เขียนต้องวางแผนเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะสม เช่นคำศัพท์หรือประโยคที่ใช้ในการเขียน ไม่ควรใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดที่ใช้ทั่วไป ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่นข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ การนำข้อมูลหรือข้อความมาเขียนลงในบทความวิชาการควรศึกษาอย่างเข้าใจและเขียนบทความด้วยภาษาของตนเองให้ควรใช้การคัดลอก การคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลมาใส่ในบทความโดยไม่มีการตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะทำให้เนื้อหาของบทความยาวเกินความต้องการและทำให้บทความขาดความสละสลวยไม่ต่อเนื่องและเรื่องราวอาจไม่สัมพันธ์กัน สร้างความสับสนแก่ผู้อ่าน ในส่วนต่อไปผู้เขียนต้องวางแผนเรื่องหัวข้อที่จะเขียนลงในบทความ ต้องตั้งหัวข้อให้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเพราะจะทำให้บทความมีความน่าอ่านน่าติดตาม ต่อไปคือการใส่เนื้อหาผู้เขียนตามหัวข้อที่ตั้งไว้ ผู้เขียนต้องเขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาต้องเป็นส่วนที่ขยายความของหัวข้ออย่างละเอียด ซึ่งหัวข้อของบทความเริ่มจากบทนำ ซึ่งเป็นการเกริ่นถึงภาพรวมของเนื้อเรื่องหรือเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาของเรื่อง จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะดึงดูดผู้อ่าน จึงต้องเขียนอย่างระมัดระวัง ต่อจากการเขียนบทนำจะเป็นการเล่าเรื่องทางวิชาการอย่างมีลำดับ ซึ่งหัวข้อต่างๆเป็นการนำเสนอเนื้อหาของเรื่องที่ต้องให้อยู่ใน

ขอบเขตของเรื่องที่ตั้งชื่อไว้ การนำเสนอเนื้อหาอาจใช้ภาพ หรือ ข้อมูลทางสถิติ(กราฟ) หรือตารางสรุปผล ข้อมูลเพื่อประกอบความเข้าใจของผู้อ่านได้ ซึ่งข้อมูลที่น่าเสนอต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและนำเสนอข้อมูลอย่างมีหลักการ เช่นมีการสรุปผลข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบเช่นการเปรียบเทียบตามระยะเวลา หรือตามปริมาณ หรือตามมูลค่า เป็นต้น การคำนวณ หรือการสรุปผลให้ผู้อ่านเข้าใจหลังจากที่พิจารณาภาพ หรือ กราฟ เป็นต้น การนำเสนอเนื้อหาของเรื่องผู้เขียนควรสอดแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทความนั้น จึงเรียกว่าบทความทางวิชาการ มิฉะนั้นจะเป็นบทความทั่วไปที่ตีพิมพ์ทางนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ไม่ใช่บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หลังจากที่บรรยายเนื้อหาของบทความเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องเขียนบทวิเคราะห์ ซึ่งการเขียนวิเคราะห์บทความอาจใช้หลักการวิเคราะห์ทั่วไป เช่นการวิเคราะห์ โอกาสหรืออุปสรรค หรือ ใช้หลักการวิเคราะห์อื่นๆเช่น PEST FIVE FORCE หรืออื่นๆที่เหมาะสมกับบทความนั้น เพื่อนำไปสู่การเขียนแนวทางเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาที่ผู้เขียนใช้ความคิดของตนเอง และสุดท้าย การเขียนสรุปบทความ คือการที่ผู้เขียนประมวลผลเรื่องราวที่น่าเสนอทั้งหมดอีกครั้งอย่างสั้นๆเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

### **การเขียนบรรณานุกรมและการจัดรูปแบบของบทความ**

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของหน่วยงานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่น การจัดรูปแบบของเนื้อหา การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ได้เสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งบางหน่วยงานจะนำข้อมูลที่ผู้เขียนซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลธรรมดาไปดำเนินการจัดรูปแบบให้ แต่บางหน่วยงานก็ให้ทางผู้เขียนจัดรูปแบบเองให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งผู้เขียนต้องสอบถามหรือประสานกับหน่วยงานนั้นอย่างเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเวลาที่ผู้เขียนได้ประมาณการไว้

### **การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ**

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีกระบวนการและขั้นตอนที่ผู้เขียนมือใหม่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยผู้เขียนจะต้องส่งบทความที่สมบูรณ์ให้หน่วยงานที่ต้องการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยทางหน่วยงานจะนำความบทที่ส่งไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆพิจารณา และให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขและปรับปรุงก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สิ่งที่ผู้เขียนพึงระวังเรื่องการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิคือ การแก้ไขบทความไม่ควรแก้ไขเกิน 2 ครั้ง เพราะถ้าเกิน 2 ครั้งบทความของท่านอาจไม่ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นอกจากนั้นควรแก้ไขให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่หน่วยงาน

กำหนด หากล่าช้าก็อาจถูกเลื่อนไปตีพิมพ์ในฉบับหน้าหรือไม่ได้ตีพิมพ์ เนื่องจากไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดที่  
เจ้าของวารสารกำหนดไว้